



## ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนที่แสดงความจำนงสมัครงานกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สมัครงานโดยตรง โปรดอ่านและทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ไปยังช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือในช่องทางอื่นที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ <https://pdpa.ubu.ac.th> เป็นต้น

### คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของผู้สมัครงานซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“ผู้สมัครงาน” หมายถึง บุคคลที่แสดงความจำนงสมัครงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานกฎหมายดังนี้

1. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา
2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

### ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง เพศ เลขประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ภาพเคลื่อนไหว สัญชาติ วันเดือน ปี เกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ID Line อีเมล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการประกอบอาชีพ ประวัติหรือประสบการณ์การทำงาน ประวัติการอบรมสัมมนา ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะต่าง ๆ ประวัติการได้รับรางวัลต่าง ๆ ความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้สมัครงานเป็นชาวต่างชาติมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังนี้ เลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเทศมาตุภูมิ รหัสประเทศ

ในบางกรณีเพื่อประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เช่นบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดจากผู้สมัครงาน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน หรืออ้างอิง หรือดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ในกรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและดำเนินการอื่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บดังกล่าว จัดเก็บขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์และมีระยะเวลาการจัดเก็บดังนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการใช้ข้อมูล	ฐานทางกฎหมาย
ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง เพศ เลขประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ภาพเคลื่อนไหว สัญชาติ เชื้อชาติ วันเดือน ปี เกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ID Line อีเมล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์การทำงาน	1. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน การตรวจสอบคุณสมบัติ การติดต่อประสานงานในกระบวนการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบแข่งขันบริหารงานบุคคล การประกาศผลการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่กระบวนการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้น หรือในกรณีมีข้อพิพาทในกระบวนการสรรหาจะเก็บไว้จนกว่ากระบวนการรับข้อพิพาทจะแล้วเสร็จหรือถึงที่สุด	1. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา 2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. เป็นการดำเนินการหรือปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำงาน ประวัติการอบรม สัมมนา ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะต่าง ๆ ประวัติการ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ความรู้ความสามารถ ภาษาต่างประเทศ เลข หนังสือเดินทาง ( Passport Number) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ วันที่ เดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักร ประเทศ มาตุภูมิ รหัสประเทศ			
--	--	--	--

#### การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บดังกล่าว นอกจากใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น
2. ธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ\*\*\*

#### สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยไม่ได้ยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีการขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบต่อโอกาสให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  - 3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  - 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  - 3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มีมหาวิทยาลัยกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)

#### **การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน**

มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565

#### **การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว**

มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานตามประกาศนี้ เช่น กำหนดประเภท วัตถุประสงค์ บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม หรือส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ผ่านทางช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือในช่องทางอื่นที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ <https://pdpa.ubu.ac.th> เป็นต้น

#### **การติดต่อสอบถาม**

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

1. สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถนนสกลมารุค ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ 045-353-085 อีเมล [pdpa@ubu.ac.th](mailto:pdpa@ubu.ac.th)

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-353-006 ต่อ 4523 อีเมล [pdpa@ubu.ac.th](mailto:pdpa@ubu.ac.th)